

Tân Uyên, ngày 18 tháng 11 năm 2022

Số: 438/BC-MTTQ-BTT

BÁO CÁO

Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với đại biểu HĐND tỉnh, thị xã trước kỳ họp HĐND Tỉnh, thị xã thường lệ cuối năm 2022, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Thực hiện Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân;

Thực hiện Công văn số 363/MTTQ-BTT ngày 24/10/2022 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương về việc tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022;

Thực hiện Công văn số 414/MTTQ-BTT ngày 24/10/2022 của Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Tân Uyên về việc tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh, thị xã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Thường lệ cuối năm 2022.

1. Tình hình chung

a) Tâm tư, nguyện vọng của cử tri:

Tình hình tư tưởng và dư luận của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thị xã Tân Uyên ổn định, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên, Nhân dân cũng còn những băn khoăn, lo lắng về một số vấn đề như: tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết, bệnh đậu mùa khi; tình hình an ninh trật tự - tệ nạn xã hội, một số tuyến đường giao thông xuống cấp, ngập nước khi trời mưa ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, công tác quy hoạch, phát triển đô thị, tình trạng ô nhiễm môi trường trong sản xuất và sinh hoạt; việc làm, tiền lương của người lao động, các vấn đề liên quan đến giáo dục và đào tạo, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, việc cung cấp xăng, dầu của các cửa hàng,...được Nhân dân quan tâm nhiều và mong muốn trong thời gian tới các ngành chức năng tiếp tục có những giải pháp hữu hiệu để giải quyết, làm giảm thiểu tối đa các vấn đề trên.

b) Kết quả tiếp xúc của cử tri:

Từ ngày 14/11 – 15/11/2022 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh, thị xã tiếp xúc cử tri 12 xã, phường và địa điểm tổ chức tại 09 đơn vị: Phú Chánh-Vĩnh Tân, Thái Hòa, Tân Phước Khánh, Uyên

Hung-Bạch Đằng, Khánh Bình, Tân Hiệp, Tân Vĩnh Hiệp, Thanh Phước-Thạnh Hội, Hội Nghĩa. Kết quả có 878 cử tri tham dự Hội nghị và trong Hội nghị đã có 38 cử tri ý kiến với 59 nội dung (12 nội dung thuộc thẩm quyền của tỉnh, 25 nội dung thuộc thẩm quyền của thị xã, 11 nội dung thuộc thẩm quyền xã-phường). Đa số các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được chính quyền địa phương, đại biểu từng cấp giải trình ngay tại buổi tiếp xúc và được cử tri đồng tình, thống nhất cao. Tuy nhiên, vẫn còn 09 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp tỉnh và 07 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền thị xã được đại biểu ghi nhận lại sau đây Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã tổng hợp gửi về Thường trực HĐND tỉnh, thị xã chuyên cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

2. Nội dung kiến nghị cử tri cụ thể: (Phụ lục kèm theo)

Trên đây là Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri qua đợt tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh, thị xã trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã./.

*** Nơi nhận:**

- BTT UBMTTQVN Tỉnh (Ban DC-PL);
- Bà Trần Thị Kim Lan-PCT UBMTTQVN tỉnh;
- VP. HĐND Tỉnh;
- TT Thị ủy-HĐND-UBND thị xã;
- BTT UBMTTQVN thị xã;
- Lưu.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

Lê Thị Út

Phụ lục
NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI THUỘC THẨM QUYỀN CẤP TỈNH
(Ban hành kèm theo Báo cáo số 438/BC-MTTQ-BTT ngày 18/11/2022
của BTT UBMTTQVN thị xã Tân Uyên)

STT	KIẾN NGHỊ CỬ TRI	GHI CHÚ
I	LĨNH VỰC GIAO THÔNG – ĐÔ THỊ: Có 03 ý kiến	
	<p>- Cử tri Nguyễn Minh Tuấn, tổ 3, khu phố Bình Chánh, phường Khánh Bình phản ánh: Hiện nay tuyến đường ĐT 747A thuộc khu vực phường Khánh Bình và phường Thạnh Phước nhiều đoạn mặt đường xuống cấp, nhiều ổ gà, ngập nước ..., thường xuyên xảy ra tai nạn thương tâm và rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Kiến nghị ngành chức năng sớm xem xét dặm vá, khơi thông vùng ngập nước kịp thời để tạo điều thuận lợi cho người dân tham gia lưu thông, tránh tình trạng thương vong đáng tiếc xảy ra.</p> <p>- Cử tri Nguyễn Thị Thân – Tổ 1 khu phố 6, phường Uyên Hưng phản ánh:</p> <p>+ Đoạn đường Huỳnh Văn Nghệ thuộc tổ 1 khu phố 6 phường Uyên Hưng đã được nhà nước đầu tư và được đưa vào sử dụng (đoạn từ ngã ba Mười Muộn đến giáp ranh xã đất cuốc, huyện Bắc Tân Uyên). Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được đầu tư hệ thống chiếu sáng, làm hạn chế tầm nhìn người tham gia giao thông vào ban đêm dẫn đến thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Đề nghị ngành chức năng xem xét sớm đầu tư hệ thống chiếu sáng để tạo điều kiện cho người dân tham gia giao thông được tốt hơn để tránh tai nạn thương tâm xảy ra.</p> <p>+ Kiến nghị ngành chức năng cắt tỉa cây xanh tuyến đường Huỳnh Văn Nghệ (đoạn trước công Trường Tiểu học Uyên Hưng B, ngay Công ty New Décor). Vì hiện nay đoạn đường này bị cây xanh cao che khuất tầm nhìn dễ gây nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông.</p> <p>- Cử tri Lâm Văn Nghĩa, khu phố Bình Khánh, phường Khánh Bình phản ánh: Hiện nay trên các tuyến đường ĐT 747B, ĐT 746 được nhà nước trồng hoa giấy nhưng rất ít thấy chăm sóc, cắt tỉa, một số đoạn đường có hoa giấy lên cao che tầm nhìn của người tham gia giao thông. Kiến nghị ngành chức năng, thường xuyên chăm sóc, cắt tỉa tạo vẻ mỹ quan đô thị và không che tầm nhìn để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.</p>	



II	LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI – MÔI TRƯỜNG: Có 02 ý kiến	
	<p>- Cử tri Nguyễn Minh Tuấn, tổ 3, khu phố Bình Chánh, phường Khánh Bình phản ánh: Diện tích 21ha nằm trong dự án khu Liên hợp dịch vụ đô thị Bình Dương thuộc khu phố 3, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một không triển khai thực hiện và để lại toàn bộ diện tích đất nói trên cho người dân sử dụng, nhưng đến nay chỉ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ dân, còn một số hộ dân cụ thể là gia đình ông cũng chưa được cấp. Kiến nghị các ngành chức năng xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân còn lại và gia đình ông, để người dân an tâm sản xuất phát triển kinh tế gia đình.</p> <p>- Bà Phạm Thị Giồng tổ 3 Khu phố Ông Đông, phường Tân Hiệp phản ánh: Hiện nay khu Công nghiệp Nam Tân Uyên đôi lúc xả nước thải chưa qua xử lý tràn ra đường và xuống suối Ông Đông bốc mùi hôi khó chịu. Kiến nghị Sở Tài nguyên & môi trường có giải pháp xử lý triệt để không làm ảnh hưởng đến nguồn nước, đời sống và sức khỏe của nhân dân.</p>	
III	LĨNH VỰC Y TẾ: Có 02 ý kiến	
	<p>- Cử tri Lê Văn Ninh, ấp Tân Hội, xã Thạnh Hội kiến nghị: Theo quy định về thời gian sử dụng bảo hiểm y tế tự nguyện hộ gia đình, nếu hết hạn sử dụng quá 90 ngày thì phải mua lại bảo hiểm y tế, khi người dân mua lại BHYT thì sau 30 ngày mới có giá trị sử dụng. Kiến nghị các ngành chức năng, UBND Tỉnh xem xét cho người dân được khám chữa bệnh khi người dân mua lại bảo hiểm y tế mà không phải chờ đến 30 ngày sau mới được sử dụng.</p> <p>- Cử tri Nguyễn Minh Tuấn, tổ 3, khu phố Bình Chánh, phường Khánh Bình phản ánh: Nguồn thuốc (hoá chất) điều trị tất nghẽn máu bên Bảo hiểm y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương thường xuyên hết không đảm bảo công tác điều trị cho bệnh nhân. Đề nghị ngành chức năng, sở Y tế sớm giải quyết để cho người dân yên tâm trong điều trị bệnh.</p>	
IV	LĨNH VỰC GIÁO DỤC: Có 01 ý kiến	
	<p>Cử tri Phạm Văn Bé – khu phố Khánh Hòa, phường Tân Phước Khánh phản ánh: Hiện nay tình trạng dạy thêm diễn ra ở nhiều nơi không được kiểm soát, điều này đã gây áp lực cho học sinh và phụ huynh vì nếu không học thêm thì sợ không có kiến thức bằng những học sinh khác, còn tham gia học thêm tất các môn học mà thầy, cô tổ chức dạy thêm thì không đủ thời gian và bị quá tải đối với học sinh, từ đó sẽ dẫn tới nhiều hệ lụy xấu cho các em. Kiến nghị cơ quan chức năng kiểm tra, quản lý tốt hơn nữa tình trạng dạy thêm trong</p>	

	thời gian tới.	
V	LĨNH VỰC KHÁC: Có 01 ý kiến	
	Cử tri Nguyễn Ngọc Hồ, tổ 4, khu phố Bình Chánh, phường Khánh Bình phản ánh: Hiện nay vấn đề lừa đảo trên mạng xã hội, các ứng dụng có dấu hiệu lừa đảo, các trang mạng ứng dụng cho vay nặng lãi tràn lan, tin nhắn và cuộc gọi quấy rối hăm dọa nhằm chiếm đoạt tài sản phát sinh nhiều. Kiến nghị cơ quan truyền thông và ngành chức năng sớm có hướng xử lý cũng như thường xuyên thông báo cho người dân về trang mạng cũng như địa chỉ cho vay có dấu hiệu lừa đảo, cho vay nặng lãi để người dân có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn thông tin xấu độc.	

Phụ lục
NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI THUỘC THẨM QUYỀN THỊ XÃ
(Ban hành kèm theo Báo cáo số 438/BC-MTTQ-BTT ngày 18/11/2022
của BTT UBMTTQVN thị xã Tân Uyên)

STT	KIẾN NGHỊ CỬ TRI	GHI CHÚ
I	LĨNH VỰC ĐIỆN: Có 01 ý kiến	
	<p>Cử tri Nguyễn Văn Nhiều, khu phố Tân Mỹ, phường Thái Hòa phản ánh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hiện nay đường điện tổ 3, 4 khu phố Tân Mỹ, phường Thái Hòa (khu vực nhà ông Nguyễn Quốc Thái và khu vực thủy sản nhà ông Hai Khen) điện rất yếu vào các giờ cao điểm không bơm nước sinh hoạt được, nhiều hộ dân phải mua ỏn áp để dùng, còn những hộ không có ỏn áp thì không sử dụng các thiết bị điện được, gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Kiến nghị UBND thị xã, Điện lực Tân Uyên sớm khảo sát có giải pháp nâng cấp điện khắc phục tình trạng trên để giúp người dân ổn định cuộc sống. - Hiện nay đường điện tại khu vực đường vào Miếu bà, khu phố Tân Mỹ chưa có đường dây hạ thế để gắn đồng hồ điện, trên tuyến đường này gần cả trăm hộ dân sinh sống phải hạ đồng hồ điện ngoài đầu đường kéo dây vào bên trong, phát sinh 	



	<p>một số lượng dây rất lớn chằng chịt gây mất mỹ quan đô thị, mất an toàn về điện dễ gây cháy nổ, ảnh hưởng đến an toàn của người dân. Kiến nghị UBND thị xã, Điện lực Tân Uyên khảo sát lắp đặt đường dây hạ thế phục vụ nhu cầu sử dụng điện của người dân.</p>	
II	<p>LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI - MÔI TRƯỜNG: Có 03 ý kiến</p> <p>- Cử tri Nguyễn Văn Vốn, khu phố Khánh Vân, phường Khánh Bình kiến nghị: Các ngành chức năng thị xã cần hướng dẫn cụ thể cho người dân lập thủ tục điều chỉnh cập nhật hiện trạng thực tế thửa đất của người dân trên bản đồ, vì thực tế trên đất có mương, có đường đi chung nhưng trên bản đồ không thể hiện, dẫn đến tranh chấp khiếu kiện khi tách thửa.</p> <p>- Cử tri Nguyễn Trọng Thuán, khu phố Mỹ Hiệp, phường Thái Hoà phản ánh: Hiện ông có sử dụng phần đất toạ lạc tại khu phố An Thành, phường Thái Hòa sau khi thực hiện dự án tuyến đường ống nước thải của Nhà máy xử lý nước thải Tân Uyên thu hồi bồi thường, phần đất của ông còn lại miếng đất hình tam giác ở hai bên đường ống nước diện tích khoảng trên 100m², ông có làm đơn yêu cầu bồi thường hết phần diện tích còn lại vì không sử dụng được, có làm đơn gửi Hội đồng bồi thường giải toả thị xã Tân Uyên nhưng đến nay gần 01 năm mà vẫn chưa được xem xét giải quyết. Kiến nghị các ngành chức năng xem xét, giải quyết trả lời cho ông được rõ.</p> <p>- Cử tri Nguyễn Ngọc Hồ, tổ 4, khu phố Bình Chánh, phường Khánh Bình đề nghị: Các ngành chức năng cung cấp thông tin về kết quả xét nghiệm mẫu nước ngầm trên địa bàn phường Khánh Bình cho người dân được rõ và đề nghị thường xuyên kiểm tra lấy mẫu nước xét nghiệm hàng năm có bị ô nhiễm không, đồng thời thông tin cho người dân được biết.</p>	
III	<p>LĨNH VỰC GIAO THÔNG – ĐÔ THỊ: Có 03 ý kiến</p> <p>- Cử tri Trần Văn Quang ấp Tân Long, xã Bạch Đằng phản ánh: Trên tuyến đường ĐT 747A kiến nghị lắp đặt đèn tín hiệu vào nhánh rẽ khu dân cư Bến phà cũ và nhánh rẽ vào cầu Bạch Đằng thuộc phường Uyên Hưng để thuận tiện cho người dân tham gia giao thông.</p> <p>- Cử tri Nguyễn Trung Hiếu, khu phố Phước Hải, phường Thái Hoà phản ánh: Hiện nay trên địa bàn phường Thái Hoà còn một số tuyến đường đã hình thành rất lâu, sử dụng từ năm 1975 đến nay và các tuyến đường đủ điều kiện tách thửa nhưng chưa được cập nhật trên bản đồ địa chính, gây khó khăn cho người dân khi thực hiện các thủ tục về đất đai. Kiến nghị UBND thị xã, các ngành chức năng xem xét cập nhật các tuyến</p>	

đường đủ điều kiện lên bản đồ địa chính để người dân thực hiện các thủ tục đất đai theo quy định.

- Cử tri Ngô Thanh Vân tổ 5 Khu phố Ông Đông, phường Tân Hiệp có ý kiến: Hiện nay Thị xã đã chỉnh trang Đô thị, thi công xây dựng vỉa hè các tuyến đường ĐT 746, ĐT 747B thông thoáng sạch đẹp nhưng các xe tải bán hàng và người mua bán lấn chiếm làm mất mỹ quan đô thị, không đảm bảo an toàn giao thông trên trục đường ĐT 747B từ vòng xoay Cây xăng Kim Hằng đến Công ty Tiến Triển và trục đường ĐT 746 đoạn từ vòng xoay Cây xăng Kim Hằng đến đường Khánh Bình 13 Khu công nghiệp Nam Tân Uyên. Kiến nghị UBND Thị xã xem xét giải quyết nhằm đảm bảo an toàn giao thông và tạo mỹ quan đô thị.